
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565 

วันอังคารที่  8พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุธรรม  จําปา  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
2. นางลําดวน  จินา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
7. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
8. นายธนบัตร  จักร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
5. นายเสงี่ยม  วรรณมณี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
6. นายสง่า  แก้วมารัตน์  ปลัดเทศบาลตําบลไหล่หิน  
7. นายเกรียงไกร  จําปา  ผู้ใหญ่บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4  
8. นายสวาท  โลซา   สารวัตรกํานันตําบลไหล่หิน  
9. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
10. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  
11. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
12. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
13. สิบเอกชัชวาล  ก็อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
14. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
15. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  
16. นายรัตปกร  ขัดฝั้น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

-ส ำเนำ- 
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17. นางสาวธนภร  เข็มแดง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
18. นางสาวพิมประภาภรณ์ แก็วงาม   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
19. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
20. นายกรุงทอง  สิงห์โทราช  นายช่างโยธา  
21. นายนพพงษ์  สิงห์แก็ว  นายช่างโยธา  
22. นายวรพล  แผ่นคํา  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
23. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก็วงาม นักทรัพยากรบุคคล  
24. นางสาวมลฤดี  เตวี  พนักงานจ้างเหมา  
25. นายทัชธร  โยสิทธิ์  พนักงานจ้างเหมา  
26. นางสาวเนตรนภา  อําพร  พนักงานจ้างเหมา  
27. นางสาวทวินตรา  จําปา  พนักงานจ้างเหมา  
28. นางสาวโชติกา  จอมแปง  พนักงานจ้างเหมา  

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
 
นายสง่า  แก็วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 4ครั้งที่ 

1 ประจําปี 2565 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าวนํา
ไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียน
เชิญครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่าน  
ประธานสภา   นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุธรรม  จ าปา  เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ 
1. เทศบาลตําบลไหลหินได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 

2566(ตามประกาศเทศบาลตําบลไหล่หิน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2566 ) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก็ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 
๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดําเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
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  บัดนี้เทศบาลตําบลไหล่หิน  จึงประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ ๒๕66     เพ่ือนําไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการ
จัดทําแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://www.laihin.go.th/ 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
นายสุธรรม  จ าปา รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ        
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕65 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ขอให้ทุกท่านที่

ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้ตรวจสอบหากใครจะขอแก็ไขโปรดยกมือครับ  
 
นายสุเชาวน์   เชียงพรหม เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอ

อนุญาตแก็ขอแก็ไขข้อความหน้าที่ 5 รองสุดท้าย จากคําว่าสภาวะเป็นคําว่าสภา  
การรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาสมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับขอบคุณครับ ผมมีเท่านี้ครับ  

  
นายสุธรรม   จ าปา  มีท่านใดที่จะแก็ไขอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติในท่ีประชุมครับ  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้วสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม สมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบให้แก็ไขและเพ่ิมเติมคําพูดในรายงานการประชุมครั้งนี้และรับรองถูกต้อง
โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก็ไขและเพิ่มค าพูดในรายงานการประชุมและ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จ านวน 11 เสียง  ไม่
เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ - พิจารณาญัตติเรื่อง การพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕  
นายสุธรรม  จ าปา  - นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ 
ประธานสภา พ.ศ.2565 เพ่ือรายงานต่อสภา ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
นายมงคล  แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ กระผมได้เสนอญัตติ เพ่ือรายงานผล

การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
หลักการ 

ขอพิจารณารายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชน เรื่องการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่ายเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2565 
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เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

เหตุผล 
เพ่ือให้เห็นถึงการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนสามารถแก็ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลไหล่หิน  
การสร้างชุมชุนและสังคมให้เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และการประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติให้ประชาชนทราบ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล จึงขอ
เสนอญัตติการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาและรับทราบการดําเนินงานต่อไป 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 253 ได้บัญญัติไว้ว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตร 48 ทศ แก็ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   ให้นายกเทศมนตรี
จัดทํารายงานผลแสดงการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจําทุกป ี

กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2565 ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

 
นายสุธรรม  จ าปา ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  
ประธานสภา พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือทราบนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะมีข้อ

ซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มี ทุกท่านรับทราบนะครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 - พิจารณาญัตติเรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
นายสุธรรม  จ าปา  - นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ การรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภา แผนพัฒนาฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินรับทราบ 

และจะได้นําความเห็นของสภาฯรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่
หินรับทราบนําไปดําเนินการปรับปรุงแก็ไข กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินตามอํานาจ
และหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตําบลไหล่หินต่อไป ขอเชิญท่านนายกครับ 

 
นายมงคล  แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ กระผมได้เสนอญัตติ เพ่ือรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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หลักการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่

หิน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 โดยเป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ หรือบริการสาธารณะ หรือ
กิจกรรมสาธารณะที่นําไปจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี การใช้จ่ายเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอ่ืนใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการ
ติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239       ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565 

เหตุผล 
  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล ต่อสภาเทศบาล    ตําบลไหล่หินเป็นการรับทราบ และสมาชิกสภา
เทศบาลได้สอบถาม อภิปราย  เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และเมื่อ
สภาเทศบาลตําบลไหล่หินได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว คณะผู้บริหารจะ
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อนําผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปีงบประมาณ 2565 และส่งความเห็น
ของสภาเทศบาลตําบลไหล่หินให้คณะกรรมการพัฒนาตําบลไหล่หินรับทราบ นําไป
ดําเนินการปรับปรุง แก็ไข กําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลไหล่หิน กําหนดกรอบ
นโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาตําบลไหล่หินให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ที่มีผล
ต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดําเนินการนําไปวิเคราะห์การพัฒนาตําบลไหล่หิน
ต่อไป 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก็ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61) ข้อ 
๒๙ (๓)   

กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ การ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปีงบประมาณ 2565  
ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

โดยผลการติดตามประเมินผลการแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระผมขอมอบหมายให้ท่านธนบัตร จักร์คํา ประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินเป็นผู้รายงาน
ครับผม 

 
นายธนบัตร  จักร์ค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย

ธนบัตร จักร์คํา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่
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หินได้ทําการประชุมการติดตามไปเมื่อวันจันทร์ที่  31  ตุลาคม  ๒๕65  เวลา  
10.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลไหล่หิน สรุปได้ดังนี้ครับ 

  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่น
จะไปในทิศทางใด จะดําเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อน
เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดําเนินการใดๆ  ของหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้
จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ มีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลไหล่หิน จึงต้องการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่หิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ 12 (๓) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดําเนินการ (๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๒) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่หิน 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง     ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลไหล่หิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และฉบับเพ่ิมเติม 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  355 10 2.82 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

35 7 20 

 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  216 50 23.15 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  71 3 4.23 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 37 8 21.63 

รวม 714 78 10.93 

  1.2  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ คะแนนเต็มข้อ  10 คะแนน รวมท้ังสิ้น 60 คะแนน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พอใจปานกลาง 8 80 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม พอใจปานกลาง 7 70 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการพัฒนาสังคม/ชุมชน พอใจ 8 80 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พอใจ 7 70 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร พอใจปานกลาง 8 80 
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ภาพรวม พอใจปานกลาง 7.6 76 
พบว่าการประเมินตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 7.6 คิดเป็น ร้อยละ 76 ระดับพอใจปานกลาง 

โดย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ย 8 และรองลงมายุทธศาสตร์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 7.6 คิดเป็น ร้อยละ 70 ระดับ ตามลําดับ 
1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖5 

โครงการตามแผนพัฒนา 
 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดร้อยละเทียบ

เป้าหมาย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  355 10 10 100 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

35 7 4 57.15 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  216 50 26 52 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  71 3 1 33.34 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร 37 8 3 37.50 

ไม่ใช้งบประมาณ     

รวมท้ังสิ้น 714 78 44 56.41 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  10.93 6.17  

  ความสําเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ในปีงบประมาณ 2565 มีผลการดําเนินงานจํานวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาดําเนินงาน จํานวน 78 โครงการ ดําเนินการ จํานวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.41 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
   1. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน กระบวนการหลาย
ขั้นตอนตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
   2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น  
   3.  ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก็ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบ กฎหมายและ
งบประมาณที่มีจํากัดและบางเรื่องอาจทําไม่ได้ 
   4. เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานในพ้ืนท่ีส่งผลให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า และเสี่ยงต่อถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
  2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    1.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และให้มีความสอดคล้องกัน    
    2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจํานวนโครงการมาก บางโครงการกําหนดแผนไว้แต่ไม่ได้ดําเนินการและมีโครงการที่
ซ้ําซ้อนกันให้ประสานงานทุกภาคส่วนตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดําเนินการ   
   3. การจัดทํางบประมาณประจําปี ควรมีการสํารวจความต้องการ และจัดเรียงลําดับความต้องการก่อนนําไปจัดทําเทศ
บัญญัติ ประจําปีงบประมาณ 
   4. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังในการ        พิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
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   5. เทศบาลตําบลไหล่หินควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมและถูกต้องกับภารกิจแต่ละ ด้านที่จะต้อง
ดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   6.การตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในกระบวนการตรวจรับงานจ้าง      ควรให้มีการ
นําผู้แทนประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมตรวจรับ 
 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. พัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกๆ ด้าน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายของรัฐ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้บางโครงการก็ไม่สามารถ
ที่จะดําเนินการได้ บางโครงการมีการดําเนินการโดยต้องกันเงินไว้เหลื่อมปีเนื่องจากต้องรอการจัดสรรงบประมาณ
ในไตรมาสที่ 4 

2. การดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดย
สามารถแก็ไขปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้น จะต้องเข้มข้นในการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลไหล่หินให้เท่าทันเทคโนโลยี การส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้การมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดยประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมเช่น ด้านการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของ
ตําบลไหล่หิน และในการจัดทําแผนหรือนโยบายต่างๆ สิ่งที่สําคัญท่ีสุดก็คือหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งนําไปสู่คุณธรรมนําความรู้เพ่ือการพัฒนาตําบลไหล่หินอย่างยั่งยืน 

4. ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ ของเทศบาลต้องนํามาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรม
ด้านแก็ไขปัญหาไฟป่าหรือหมอกควัน กิจกรรมการปลูกป่า สร้างฝาย เป็นต้น 

 
นายสุธรรม  จ าปา ตามที่ท่านนายกเสนอญัตติ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
ประธานสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และท่าน ส.ท.ธนบัตร จักร์คํา ในฐานะประธาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินได้สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่หิน ต่อสภาเทศบาลตําบล
ไหล่หิน เพ่ือทราบนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
หากไม่มี ทุกท่านรับทราบนะครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 - พิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ

เข้าชื่อ เสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น 
นายสุธรรม   จ าปา  ในระเบียบวาระนี้เป็นการ พิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดําเนินการ 
ประธานสภา ของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ว่าด้วยการด าเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบล
ไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  

ฉบับนี้ จัดทําขึ้น.......ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/22206 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการ
ดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ...... 

ซ่ึง.....ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.5/ว1811 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0804.5/ว3127 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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แจ้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
จัดทําตัวอย่างร่างระเบียบสภาเทศบาลว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.2565 สําหรับประกอบการพิจารณาจัดทําระเบียบของ
สภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

โดยจังหวัดลําปางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย และเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการจัดทําระเบียบดังกล่าว 

สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้จัดทํา ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตําบลไหล่
หิน ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
2565 ของเทศบาบตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ฉบับนี้เสนอให้สภา
พิจารณา เมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะทําการประกาศใช้ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติตําบลไหล่หินต่อไปครับ 

 
นายสุธรรม   จ าปา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่  
ประธานสภา ประชุมครับ กระผมนับองค์ประชุมแล้วสมาชิกสภาอยู่ครบองค์ประชุม สมาชิกสภา

ท่านใดเห็นชอบให้ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ว่าด้วยการดําเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลไหล่
หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โปรดยกมือครับ   

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่าง ระเบียบสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565    
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 11 เสียง        
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 - พิจารณาญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้

ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง 

นายสุธรรม  จ าปา - นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ  
ประธานสภา ใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  

คอนกรีต ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปางขอเชิญท่านนายกครับ 
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นายมงคล  แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ กระผมได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอความ

เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ดังนี้ 
1. เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ                   

การขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลป.
5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบ                   
การขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลป.
5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

เหตุผล  เนื่องด้วยแขวงทางหลวงชนบทลําปาง จะเข้าดําเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.
4007 – ดอยม่อนไก่แจ้  อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งพ้ืนที่โครงการก่อสร้าง
ถนนดังกล่าว เป็นพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484 มาตรา 4 (1) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินย่อมมีสถานะเป็นป่า จะต้องดําเนินการขออนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตทําประโยชน์      ในเขตป่า พ.ศ. 2484 และในการยื่น
ขออนุญาตและการรับรองต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ดังนั้น จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อการดําเนินการ
ดังกล่าว ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์    

ระเบียบข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 
2507 และแก็ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือ ขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตเข้า ดําเนิน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลป.5028 แยกทางหลวง
ชนบท ลป.4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ใช้เป็นหลักฐานใน
การยื่นขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ ในเขตพ้ืนที่ป่าเป็นไปตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548ตามหลักการเหตุผลและคําชี้แจงข้างต้น 

 
นายสุธรรม  จ าปา -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ครับในระเบียบวาระนี้มีใครจะอภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติครับ สมาชิก

ท่านใดเห็นชอบการขออนุญาตเข้าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เห็นชอบการขออนุญาตเข้าด าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์    ติกคอนกรีต ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.
4007 – ดอยม่อนไก่แจ้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน ๑๑ เสียงไม่
เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 - พิจารณาญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน เรื่อง 

การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .......... 
นายสุธรรม  จ าปา - นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
ประธานสภา เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ..........ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
นายมงคล  แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ กระผมได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอความ

เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน   ดังนี้ 
  ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ..... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
  หลักการ   ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน ว่าด้วยการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556  เนื่องจากได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน ทําให้ไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และ ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน ว่าด้วย
การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 เพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้อย่างเหมาะสม 

  เหตุผล เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ปฏิบัติการและควบคุมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก็ไขเพ่ิมเติม และเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการและออก
ใบอนุญาตกิจการเกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ด้วย
มาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก็ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับมารตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 20 (1)-(6) มาตรา 54 มาตรา 
55 วรรคสาม มาตรา 58 วรรคสอง มาตรา 63 และมาตรา 90 แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก็ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ
กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 ข้อ 
3 ข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 13 วรรคสอง ข้อ 16 วรรคสอง และข้อ 20 วรรคสอง 
และกฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง 
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 
(1)-(5) มาตรา 62 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 32 33 และ 40 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
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บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงมีความจําเป็นต้องยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบล   
ไหล่หิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 เนื่องจากไม่สามารถ
นํามาใช้บังคับในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

จึงเสนอญัตติมายังสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อพิจารณาครับ 
 
นายมงคล  แผ่นค า  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอให้ทางสภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณา

เป็นสามวาระรวดครับ 
 
นายสง่า  แก็วมารัตน์ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่ง  
ปลัดเทศบาล ปฏิกูล พ.ศ. .......... ฉบับนี้ ท่านนายกได้เสนอให้สภาพิจารณาเป็นสามวาระรวด     

คือเป็นการพิจารณา วาระ 1 (รับหลักการ) วาระ 2 (แปรญัตติ) วาระ 3  (ลงมติ)      
ซึ่งเป็นการพิจารณาแบบเต็มสภาครับ 

 
นายสุธรรม  จ าปา  -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ตามที่ท่านนายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน ได้เสนอต่อที่ประชุม ถ้าสมาชิกท่านใดเห็น

ด้วยกับการพิจารณาเป็นสามวาระรวด โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นสามวาระ

รวด จ านวน ๑๑ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสุธรรม  จ าปา  -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องนี้มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเชิญ

ครับ 
 
นายธนบัตร  จักร์ค า  ในระเบียบวาระนี้เรื่องพิจารณายกเลิกค่าจัดเก็บขยะจากเดิม 15 บาทจะขอเก็บใหม่ 
สมาชิกสภา ขอเพ่ิม   ในการจัดเก็บเพิ่มใหม่ผมอยากจะขอถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านผู้รู้

ว่าในด้านกฎระเบียบว่าเราจะข้ึนค่าเก็บขยะมันจําเป็นหรือไม่เราจะต้องขอประชาคม
แต่ละหมู่บ้านหรือไม่เพราะชาวบ้านบางคนยังไม่รู้ ผมจะขออธิบายว่าขยะในแต่ละ
ครัวเรือน มันไม่เหมือนกันเราจะแยกอย่างไรชาวบ้านไม่เหมือนกันบางคนก็ขยะเยอะ
โดยเฉพาะร้านค้าผมว่าน่าจะแยกในความคิดผม น่าจะแยกว่าบ้านใดที่มีขยะเยอทุก
วันบางบ้านก็มีเล็กน้อย   ผมอยากจะให้สภาพิจารณาว่าเห็นควรไหม ว่าบ้านที่มีขยะ
เยอะก็ควรจะเป็นอีกราคาหนึ่ง เช่นร้านค้าหรือตลาดควรจะเป็นอีกราคาหนึ่งหรือว่า
บ้านไหนที่มีงานเช่นงานแต่งงานบวชมีขยะเยอะแล้วจะเก็บอย่างไร เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมกับชาวบ้าน ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ 

 
นายสุธรรม   จ าปา  สําหรับเรื่องขยะผมคิดว่าขยะมันไม่เหมือนกันสําหรับร้านค้าอาจจะมากที่สุด  
ประธานสภา   แต่บ้านที่มีขยะน้อยกับเสียเท่ากันอันนี้ผมอยากให้สมาชิกสภาพิจารณาครับ   
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นางนิชชยา   อินพิรุด  จะมีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ที่ว่าเราจะเก็บตลาดแต่ว่ามันไม่ได้ระบุว่าเป็นตลาด  
หัวหน้าสํานักปลัด แต่ว่าจะระบุว่าวันนึงไม่เกินก่ีลิตรจะเป็นเงินเท่าไหร่ ดูที่หน้าสุดท้ายพิจารณาราคา

ตามหน้าสุดท้ายว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ สืบเนื่องจากที่เราจะขึ้นค่าขยะเราจะ
ประชุมแต่หัวหลักๆก็จะมีผู้ใหญ่บ้านประธาน อสม. แม่บ้านและวันนั้นมีนายอําเภอ
มาร่วมด้วยซึ่งเราบอกว่า 25 บาทแต่ถ้านายอําเภอบอกว่าให้ขึ้น 30และบอกว่าให้
ไปประชาคมหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันว่าทางเทศบาลจะเก็บค่าขยะ 30 บาทแต่ท้ังนี้
ทั้งนั้นทางเทศบาลคิดว่าตอนนี้เราก็ยังผิดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ประชาคมยังไม่รู้ว่า
จะมีปัญหาหรือเปล่าดิฉันคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเพราะเราเก็บ 15 บาทมาตั้งแต่
ปี 2548แต่ดิฉันคิดว่ายังอยากจะประชาคมอยู่ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่า
สมควรหรือไม่อย่างไรดิฉันมีแค่นี้ค่ะ  

 
นายมงคล   ช านาญการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนากเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับเรื่องขยะ

ท่านใดท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนั้นก็คงจะเข้าใจในการเก็บขึ้นค่าขยะที่นายอําเภอเข้า
มาร่วมประชุมด้วยวันนั้นในการสรุปก็คือเราสรุปขึ้นที่ 25 บาท ทางผู้ใหญ่บ้าน
นายอําเภอเห็นควรให้ขึ้น 30 บาทแล้วที่ประชุมในวันนั้นมีมติยกมือให้ขึ้นเป็น 30 
บาท และจะเริ่มเก็บในวันที่ 1 มกราคม 2566 ทางกํานันผู้ใหญ่บ้าน ทางเราก็ได้
ปรึกษากันว่าจะประชาคมแต่ทางกํานันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ต้องประชาคมเดี๋ยวจะ
ประกาศเสียงตามสายให้เลย ในเดือนธันวาคมจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบอันนี้เป็น
ข้อเสนอของทางฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนั้นจะรู้ว่าอันนี้คือ
มติในท่ีประชุมทางเราก็เลยเอามติตัวนี้มาเสนอในสภาว่าจะเห็นด้วยกับกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านและนายอําเภอด้วยหรือไม่  

 
นางสิริกร  จินะการ  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอความ

คิดเห็นเพราะว่าเรื่องขยะในหมู่ 4 จํานวนครัวเรือนที่จ่ายค่าขยะมี 168 ครัวเรือน
เป็นยอดเงิน 2,790 บาท ตอนนี้บ้านมะกอกหมู่ 4 มี 200 กว่าครัวเรือนคนที่ไม่ได้
จ่ายค่าขยะ ก็คือมีบ้านอยู่ในโซนหลังป่าไม้เราก็ไม่ทราบถึงการกําจัดขยะในครัวเรือน
ของเขามีการกําจัดอย่างไร ทุกวันนี้ที่ดิฉันผ่านไปก็เห็นว่ามีขยะค่อนข้างมาก เข้าไป
ทางหลังป่าไม้จะมีขวดแก็วขวดเหล้าขวดเบียร์ดิฉัน ก็ตอนนั้นถึงปัญหาขยะไม่ทุกวันนี้ 
ก็อยากจะฝากให้ทางเทศบาลตําบลไหล่หินขอติดป้ายประกาศว่าห้ามทิ้งขยะใน
บริเวณ แจ้งเตือนให้คนที่ทิ้งขยะมีจิตสํานึก และ เรื่องที่จะขึ้นค่าขยะจาก 15 บาท
เป็น 30 บาท ท่านผู้ใหญ่เกรียงไกรก็ประกาศเสียงตามสายแล้ว และได้ขอความ
คิดเห็นเขาก็ยอมจ่าย 30 บาทเพราะว่าไม่รู้จะไปทิ้งท่ีไหน แต่บางทีคนนอกพ้ืนที่มา
เข้าป่าก็เอาขยะมาท้ิงในป่าด้วยโดยที่เราไม่เห็น ถ้าเรามีป้ายไปติดไว้คนที่เห็นก็จะได้มี
ความเกรงกลัว สําหรับครัวเรือนที่ไม่เคยได้จ่ายค่าขยะเลยดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเอาขยะไป
ทิ้งท่ีไหนวันนี้ดิฉันขอฝากเทศบาลไหล่หิน เราจะแก็ไขปัญหานี้ได้อย่างไรดิฉันมีแค่นี้
ค่ะ  
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นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ผมได้พูดกับ

ชาวบ้านที่กํานันผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าจะข้ึน ค่าขยะ 30 บาทก็มีชาวบ้านมาพูดกับ
ผมว่าจะข้ึนค่าขยะอย่างไร บางคนก็มีขยะน้อย บางคนก็มีขยะมากแล้วจะข้ึนกัน
อย่างไร ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายกับเขาอย่างไร ผมก็บอกกับเขาว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายใน
การเก็บขยะของเทศบาลมีมากและวันหน้าจะต้องไปทิ้งในบ่อขยะท่ีจังหวัดจัดพื้นที่ให้ 
มันจะเป็นค่าน้ํามันค่าขนส่งบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย ผมเห็นว่าเราควร
จะมีประชาคมเพ่ือที่เราจะได้ชี้แจง ว่าทําไมเพราะอะไรถึงได้ขึ้นค่าขยะชาวบ้านจะได้
เข้าใจ และให้ผู้ใหญ่ประกาศซ้ําอีกที ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับ 

 
นายสุเชาวน์   เชียงพรหม เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขออนุญาต

สอบถามท่านประธานสภาขอช่วยชี้แจงในการขอมติใน 3 วาระรวดว่าวาระท่ี 1 2 3 
มีอะไรบ้างเนื่องจากว่าเรื่องการข้ึน ค่าขยะมูลฝอยเราเคยคุยกันในสภา ตั้งแต่ปีที่ผ่าน
มาซึ่งตรงนี้มีการขอขึ้นราคาขยะทุก 1 ปี ในการขออนุมัติ รวมถึงปีอ่ืนๆด้วยหรือไม่ 
เนื่องจากในการประชุมครั้งนั้นมีการบอกว่าจะข้ึนค่าขยะทุกปี ปีละ 15 บาทเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ผมขออนุญาตให้ท่านช่วยชี้แจงด้วยครับขอบคุณครับ 

 
นายมงคล   แผ่นค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสริมเก่ียวกับเรื่องการขึ้น

ค่าขยะวันนั้นหลายท่านคงได้เข้าร่วมประชุมท่านนายอําเภอได้มาชี้แจงรวมถึงท่าน
กํานันผู้ใหญ่บ้านและส่วนต่างๆก็มีความเห็นว่าค่าขยะ 15 บาทเราเก็บกันมานาน
แล้วเห็นควรขึ้นเป็น 30 บาท และทางกํานันผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าจะไปพูดกับลูกบ้าน
เอง ไม่ต้องประชาคม และนายอําเภอก็บอกว่าเงินนี้ก็เป็นภาษีของประชาชนเราก็ต้อง
ใช้ให้คุ้มค่า ตอนนี้ก็อยู่ที่สมาชิกสภาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่  
 

น.ส.ธนพร  เข็มแดง  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นักวิชาการสุขาภิบาล คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเราจะมีการเพ่ิม

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บขยะท่ี 30 บาท เก็บไม่เกิน 20 ปี รายละเอียดเหมือนกับ
เทศบัญญัติเก่าแต่เพ่ิมราคาข้ึนมา แต่ตรงนี้เราเก็บ 30 บาทแต่เราไม่ได้วัดปริมาณ
ของขยะ แต่จริงๆแล้วในเทศบัญญัติมีการกําหนดอัตราไว้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่เก็บ
อัตราเท่าไหร่และอัตราต่ําสุดก็คือเดือนละ 30 บาทในเทศบัญญัติจะมีที่สําคัญที่ได้
นําเสนอไปข้อ 11 หน้า 6 ขอให้ท่านพิจารณาก็คือเพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย
ให้แยกมูลฝอยแต่ละประเภทออก จากการตามหลักเกณฑ์  จะมีมูลฝอยทั่วไปกับมูล
ฝอยอินทรีย์ซึ่งมูลฝอยอินทรีย์ เราจะนําถังคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ ส่วนเศษใบไม้
เราจะนํามาทําปุ๋ย  

 
นายธนบัตร   จักร์ค า  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะเสนอ

เพ่ิมเติม เกี่ยวกับเทศบัญญัตินี้ ถ้าเราจะทําเป็นกฎหมายมันน่าจะมาคุยกัน   วันนั้นผม
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ก็มาประชุมด้วยผมก็เห็นด้วยกับ 30 บาทแต่ว่าที่ผมมองก็คือให้เราพิจารณาว่าเราจะ
ไปประชาคมหรือไม่แต่ผมมองว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายที่จะมาใช้ในเทศบาลของ
เรา  เราก็น่าจะถามพ่ีน้องชาวบ้านสักนิดถ้าเกิดว่ามีใครมาทักท้วงขึ้นมาในวันหน้า
แล้วเราจะทําอย่างไร อย่างคนที่ทํานาเขาก็มีขยะน้อยส่วนคนที่ค้าขายมีขยะมากมีทุก
วันถ้ามาเก็บเท่ากันมันก็ไม่ถูกต้องก็อยากให้เรามาพิจารณาขอบคุณครับ  

 
นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ผ่านมาบางคนก็

มาถามผมบางคนอยู่คนเดียวก็ใช้ขยะน้อยแล้วเราจะ มาเก็บเท่ากันก็เหมือนกับคนใช้
น้ํา คนใช้น้ํามากก็ต้องเสียค่าน้ํามาก เราจะต้องพิจารณาข้อนี้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นมี
คนแก่อยู่คนเดียว มีขยะอยู่ถุงเดียว อย่างหมู่บ้านผมมีหลายบ้านที่อยู่คนเดียวผมก็คิด
ว่า 30 บาทมีแพงอยู่สําหรับคนคนเดียว ผมก็อยากจะให้ทางสภาของ พิจารณาในข้อ
นี้ด้วยว่าเราจะทําอย่างไร  

 
นายธีรชัย   ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมเคยเสนอแนะ

นํามาตลอดว่าผมเห็นด้วยสําหรับ สําหรับเรื่องขยะในเทศบัญญัติท่ีจะข้ึน 30 บาท 
ผมเห็นด้วยแต่ว่าผมอยากจะแนะนํา คือผู้ใหญ่แต่ละหมู่บ้าน มีประชุมประจําเดือน
ผมอยากให้แนะนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นนายกหรือตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เข้าร่วม
ชี้แจงกับชาวบ้าน เพราะว่าอะไรเราถึงขึ้นราคา   ชาวบ้านบางคนก็ไม่เข้าใจ ว่าทําไม
เราถึงข้ึน แต่ถ้าเราไปอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็จะได้ทราบเหตุผลของการขึ้นราคาขยะ
นี้ ผมมีเท่านี้ครับ  

 
นางล าดวน   จินา  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการที่เราขึ้นค่าขยะ 

30 บาทเราก็ข้ึนได้ตามเทศบัญญัติ แต่ชาวบ้านไม่รู้ เราก็ควรจะไปชี้แจงเหตุผลใน
วันที่หมู่บ้านประชุมกัน และเอาระเบียบกฎหมายทุกข้อที่เรามีไปอธิบายให้เขาฟังถ้า
เราไม่ขึ้นเราก็อยู่ไม่ได้ ถ้าเราจะเอาปริมาตรบ้านไหนน้อยบ้านไหนมาก แล้วเราจะวัด
อย่างไร ยกตัวอย่างในตลาด มันเกินปริมาณ แล้วจะเก็บอย่างไรเดือนละ 80 หรือว่า
อย่างไร ถ้าเป็นตลาดน้อยก็ลดลงตามส่วน ถ้าตลาดใหญ่ๆก็เก็บมากเพราะชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ก็เอาขยะไปทิ้งท่ีตลาด แต่ถ้าเราคิดเป็นกิโลเช่นกิโลละ 1 บาท 30 โลก็ 30 
บาทต่อ 1 เดือนแต่ถ้าเกิน 30 กิโลขึ้นไป แบบนี้จะอย่างไร อย่างตัวดิฉันอยู่คนเดียว 
ขยะก็ไม่มากอย่างไรก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของขยะ
ให้ไปชี้แจงชาวบ้านก่อนที่เราจะเก็บในเดือนมกราคม 

 
น.ส.ปาลิดา จ าปา  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาท่านเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในเรื่องขยะฉันมี

ความเห็นว่า มีประชุมหมู่บ้านเราขอให้ผู้นําและผู้เกี่ยวข้องเวลามีการประชุมจะต้อง
ไปให้ความรู้และไปบอกชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งขยะบ้านเรามันเยอะเทศบาลน่าจะแบ่ง
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งบรณรงค์อย่างจริงจังเรื่องการคัดแยกขยะแต่ตอนนี้ไม่มีการแยกขยะทุกคนจะเอามา
รวมกันหมดเราต้องทําให้จริงจังแบ่งงบประมาณเอาไว้เลยให้ทําให้ได้ทุกหมู่  

นายสุธรรม  จ าปา - เชิญท่านประเสริฐ นิวาโต ครับ 

ประธานสภา  
นายประเสริฐ นิวาโต  -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผมเห็นด้วยกับญัตติที่ทางท่านนายกได้เสนอเข้ามาในสภานี้ แต่กระผม

อยากจะสอบถามข้อมูลตั้งแต่เทศบาลไหล่หินของเราตั้งแต่สมัยยังเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ราคาค่าเก็บขยะของเรา15บาทมาเป็นสิบปีแล้วกระผมจึงอยากสอบถาม
ว่าค่าใช้จ่ายที่ได้รับมาจากการเก็บขยะนําไปใช้จ่ายในงานส่วนไหนหรือใช้จ่ายอย่างไร
เพ่ือจะได้นําข้อมูลส่วนนี้ไปชี้แจงตอบคําถามกับพี่น้องชาวบ้านได้ จึงอยากให้ทางผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้คําตอบ สรุปค่าใช้จ่าย ในการเก็บขยะ ใช้ค่าน้ํามัน ค่าแรงไป
เท่าไหร่ เหตุผลที่เราขึ้นเพราะเราต้องนําขยะไปทิ้งท่ี อบจ.อะไรก็นํามาเป็นข้อมูล 
เพ่ือจะได้มีคําตอบ ไปชี้แจงว่ากับชาวบ้านได้อีกอย่างทุกวันนี้ค่าเงินมันก็เพ่ิมข้ึน
ค่าใช้จ่ายมันมากข้ึนแต่เราเก็บเท่าเดิมมานานแล้ว และในส่วนของราคาค่าบริการนั้น
เราเก็บเป็นภาครวมไปเลยดีกว่าในราคาหลังคาเรือนละ30บาทไม่ต้องคิดว่าหลังคา
เรือนไหนมีขยะมาขยะน้อย เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดของชุนชนเราครับ 
ขอบคุณครับ  

นายสุธรรม  จ าปา  -ขอบคุณท่านประเสริฐ นิวาโต ครับ ต่อไปเชิญท่านปฐมภพ อภิวงค์  ครับ 
ประธานสภา  
นายปฐมภพ อภิวงค์ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อํานวยการทุ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเก่ียวกับ

ค่าบริการเก็บขยะครับ ถ้าคิดว่าเราหลังคาเรือนไหนขยะมากขยะน้อยเรา เราก็ใช้วิธี  
จําหน่ายถุงขยะไปเลยครับกําหนดราคาถุงล่ะ10 หากหลังคาเรือนไหนขยะมากก็ซื้อ
ถุงขยะมากแบบนี้เราก็สะดวกครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา -ขอบคุณท่านปฐมภพ อภิวงค์  ต่อไปเชิญท่านสุเชาวน์ เชียงพรม ครับ 
ประธานสภา   
นายสุเชาวน์ เชียงพรม -เรียนท่านประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อํานวยการทุกภาคส่วน ผู้ใหญ่บ้านเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนนี้ที่ทาง

สภาเราได้พูดกันมาในส่วนนี้กระผมก็ขออนุญาตนําเสนอรูปแบบการจัดเก็บค่าบริการ
จัดเก็บขยะให้กระผมอยากจะนําเสนอจากเก็บเป็นครัวเรือนล่ะ30บาทเปลี่ยนเป็น
เก็บต่อบุคคล บุคคลล่ะ10บาทจะดีหรือเปล่าครับและกําหนดข้อยกให้เด็กต่ํากว่า
อายุ10ปีและผู้สูงอายุที่มีอายุ80หรือ90 ขึ้นไปไม่ต้องเก็บ เพื่อความเสมอภาค ที่เรา
ได้เสนอข้อคิดเห็นกันมาว่าจะจัดเก็บวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ําหนักหรือชื้อถุงหรือ
วิธีการต่างๆท่ีท่านสมาชิกสภาเราได้นําเสนอกันมา กระผมก็เลยจะนําเสนอ และคิดว่า
วิธีนี้คงจะไม่วุ่นวาย และลดขั้นตอนการทํางานเพ่ือ เจ้าหน้าที่พนักงานเก็บขยะ ไม่
เสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ครับ กระผมก็มีความคิดเห็นฝากไว้ให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านไว้พิจารณาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
 



 - 18 - 

นายสุธรรม  จ าปา -ขอบคุณท่านสุเชาวน์ เชียงพรม ครับ เรื่องในส่วนค่าบริการค่าเก็บขยะก็จากทาง 
ประธานสภา ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นําไปพิจารณาจะทําอย่างไรต่อเพ่ือให้คิด

ค่าบริการได้สะดวกและให้เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีและเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย 
อย่างเช่นร้านค้าถ้าเรามองว่าขยะเยอะแต่เราก็เก็บภาษีจากเขาเราก็ต้องบริการเขา
เป็นธรรมดา ซึ่งก็มีข้อคิดเห็นต่างๆมากมายซึ่งกระผมก็จะฝากไปยังผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนําไปพิจารณาก่อนหรือต้องไปชี้แจงกับเหตุผลที่จะ
ขึ้นค่าบริการเก็บขยะกับประชาชนทุกหมู่บ้านในท่ีประชุมทุกหมู่บ้านหรือต้อง
ประชาคมกันก่อนอย่างไรนั้นผมก็จะเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกชักเล็กน้อยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสง่า แก็วมารัตน์ - เรียนท่านประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  สําหรับเรื่องขยะนั้นกระผมก็ได้ดําเนินการตั้งแต่ปี

2541ก็ไปศึกษาระเบียบและไปดูงานจาก อปท. หลายๆที่ในจังหวัดลําปางเราก็
ดําเนินการจัดเก็บค่าบริการหลังคาเรือนล่ะ20บาท ตลาด100บาท งานแต่ง งานศพ
ต่างๆหลังเสร็จงานแล้วก็100บาท ผมก็ได้นําตัวอย่างมาเสนอในที่ประชุมตอนที่เป็น 
อบต.ไหล่หิน ก็ได้ข้อสรุปค่าบริการหลังคาเรือนล่ะ15 บาท ร้านค้า50 ตลาด100
บาท  ส่วนการเก็บขยะนั้นเป็นการบริการสาธารณะเราจะมาแสดงหาผลกําไรไม่ได้ 
แต่ทางอปท.อ่ืนๆตอนนี้เขาก็เก็บ20บาทและบางที่ก็ต้องชื้อถุงขยะเพ่ิมอีก ส่วนเทศ
บัญญัตินั้นสภาเราก็ควรพิจารณากันให้รอบคอบเสียก่อนว่าผลกระทบที่ตามมาจะ
เป็นอย่างไรหากประกาศใช้ไปแล้วเกิดผลเสียหรือว่าประชาชนเขาไม่พอใจ ทางสภา
เราก็จะได้รับผลที่สะท้อนมาเต็มๆกระผมก็เป็นห่วงในส่วนตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ขอบคุณท่านสง่า แก็วมารัตน์ ปลัดเทศบาลเลขานุการสภา ต่อไปขอเรียนเชิญ 
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี 
นายมงคล แผ่นค า - เรียนท่านประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นายกเทศมนตรี ท่านตามเทศบัญญัติท่ีกระผมได้เสนอมายังสภาได้นํามาพิจารณานี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน

ก็ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของสภาเราครับ แต่ในส่วนของเรื่องการคัดแยกขยะนั้นผมก็
อยากขอความร่วมมือกับทางสมาชิกสภาและผู้นําชุมชนได้ช่วยกันผลักดันส่งเสริม
ดําเนินการเพื่อเทศบาลเราต่อไปครับขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ขอบคุณท่านมงคล แผ่นคํา นายกเทศมนตรี ต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนฝ่ายปกครอง 
ประธานสภา ครับ 
นายสวาท โลชา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สารวัตรก านัน ทุกท่านครับ ปัญหาเรื่องขยะนั้นตามที่กระผมได้ดําเนินงานมาแล้วนั้น ยกตัวอย่างเช่น 

บ้านแม่ฮวก ถ้าผู้นําไม่ร่วมมือด้วยหรือทางแกนนําภายในชุมชนไม่ร่วมมือกันหรือทํา
เป็นตัวอย่างก่อนก็ยากที่จะทําให้สําเร็จครับ และในส่วนของค่าเก็บขยะนั้นผมก็อยาก
ให้ทางเทศบาลได้เข้าไปชี้แจงให้เหตุกับประชาชนในพื้นท่ีเสียก่อนครับกระผมก็มีเรื่อง
ที่จะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร จ าปา  - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ทุกท่านครับ กระผมในนามตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน จะขอพูดถึงจากการประชุมปรึกษา

เกี่ยวกับเรื่องค่าบริการเก็บขยะไว้แล้วก่อนนั้น ตามที่ตกลงกันว่าหลังคาเรือนละ30
บาทนั้นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านก็ได้นําไปเรื่องไปชี้แจงในที่ประชุมของหมู่บ้านแต่ไม่ถึง
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ขั้นประชาคม  ให้ลูกบ้านของตนเองได้รับทราบของเหตุผลที่จะข้ึนค่าบริการเก็บขยะ
ของทางเทศบาลเรา แล้วครับ และในส่วนของโครงการคัดแยกขยะของหมู่ที่4 นั้น
หลังจากได้ดําเนินการมาชักระยะหนึ่งแล้ว ผลสะท้อนจากการดําเนินงานกลับมามีแต่
ภาระให้กับผู้นําฝ่ายปกครองหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการธนาคาร
ขยะ ก็เกิดความท้อ จึงขอฝากประธานสภาไปยังสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าไปช่วยกัน
เพราะชาวบ้านบางคนก็เกิดคําถามว่าชาวบ้านได้ช่วยกันแต่ทําไมไม่เห็นสมาชิกสภา
เข้ามาร่วมกันเลย จึงอยากให้ทางฝากเรื่องนี้ให้ทางสภาได้รับทราบถึงปัญหาและ
มาร่วมช่วยกันแก็ไขปัญหาต่างๆร่วมกันครับ ในหมู่บ้านของกระผมมีบ้านบางหลังนํา
ขยะออกมาทิ้งก่อนวันเก็บขยะ ทําให้เป็นปัญหามากครับเพราะสุนัขไปกัดถุงขยะทํา
ให้ขยะเกลื่อนออกมา จึงอยากให้ทางสมาชิกสภาเขตบ้านกระผมช่วยมาทํามาเป็น
แบบอย่างผลักดันช่วยกัน กระผมก็มีเรื่องท่ีจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ขอบคุณท่านเกรียงไกร จําปาต่อไปขอเรียนเชิญ ท่าน ส.ท.ชาญยุทครับ 
ประธานสภา  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ สําหรับญัตติเรื่องขอความเห็นชอบอัตราการเก็บค่าขยะ เพื่อความ

กระชับนะครับให้ตกลงกันนอกเวลา ส่วนเรื่องท่ีให้ชั่งขยะแต่ละบ้านว่าทิ้งกันเท่าไหร่
อาจจะยุงยากไปนะครับ อยากให้คิดกันดีๆอีกทีครับ อย่าง 20 ลิตร เดือนละ 30 
บาท 30 ลิตร 40 บาท ขั้นต่ํา กระผมอยากเสนอ 3 ราคาครับ คือ 20 บาท 25 , 
30 บาทครับ ถามเสียงส่วนใหญ่ดีกว่าครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธรรม  จ าปา - ขอบคุณท่าน ส.ท.ชาญยุทธ  ไชยานนท์ต่อไปขอเรียนเชิญ ท่าน ส.ท.สุวรรณ ครับ 
ประธานสภา 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ กระผมคิดว่าทางฝ่ายปกครองก็ทําและรับผิดชอบเห็นชอบอยู่แต่ถ้าหาก

พวกเรา ทีมงานสภาเทศบาลไม่เห็นด้วยผลกระทบจะส่งผลต่อเราไหมครับ ฝากให้คิด
กันอีกทีครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ขอบคุณท่านส.ท.สุวรรณ ต่อไปขอเรียนเชิญ ท่าน ส.ท.ธนบัตร จักร์คํา ครับ 
ประธานสภา 
นายธนบัตร  จักร์ค า -ครับในเรื่องกฎหมายตัวนี้นะครับ กระผมขอชี้แจงอีกนิดว่าที่ขอความเห็นชอบยก 
สมาชิกสภาเทศบาล มือว่าจะให้เทศบัญญัตินี้ผ่านความเห็นชอบทางสภาไหมนะครับ ส่วนในเรื่องราคาใน

การเก็บขยะนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปรึกษาหารือกันอีกทีครับ ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับมติที่
ประชุมีความเห็นชอบหรือไม่กับเทศบัญญัติตัวนั้นครับ เปลี่ยนกฎหมายตาม                  
เทศบัญญัติใหม่มีการปรับราคาเพราะฉะนั้นจึงให้ขอความเห็นชอบทางสภาก่อน ส่วน
ราคาทางเจ้าหน้าที่จะต้องไปประชาคมกับทางหมู่บ้านในตําบลอีกทีครับ เมื่อในอดีต
กระผมจําได้ว่าตอนนั้นมีการลงพ้ืนที่ไปประชาคมทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาตอนนั้นไป
ทุกท่านถึงมีการตกลงตามราคานั้นครับ หากเรายกให้กรรมการหรือการปกครองตก
ลงหรือตัดสินใจเลย ได้ไหมก็คงได้ครับแต่อาจจะต้องคิดถึงในอนาคตว่าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือเทศบัญญัติตัวใหม่ ขึ้นมาแล้วมีชาวบ้านหรือมีคนแย้งว่า 
ผ่านทางประชาคมหมู่บ้าน หรือผ่านสภาหรือยัง ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้จึง
เห็นควรว่าควรประชาคมในหมู่บ้านแต่ละหมู่ครับ อย่างที่ท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามนะ
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ครับ ส.ท.ธีรชัย ที่บอกว่าออกกฎหมายระเบียบควรประชาคมครับ กระผมก็มี
ความเห็นเช่นนั้นครับ กระผมมองว่าเรื่องเงินค่าจัดเก็บนั้นเป็นอีกประเด็นนะครับ 
กระผมติดตรงที่ยังไม่มีการประชาคมในหมู่บ้าน และกระผมทราบครับว่าส่วนใหญ่ทุก
ท่านอยากให้ค่าธรรมเนียมมีการเก็บเพ่ิมข้ึน เพราะเรามีการขนย้ายขยะไปที่อ่ืน            
และการจัดเก็บขยะมูลฝอยกับโรคภัยไข้เจ็บในตําบลเราอย่างที่ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านเลขาสภาได้กล่าวไว้นะครับว่า เราเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้หวังผลกําไร ในความ
เป็นจริงคือเราต้องดูแลบริการเก็บขยะในชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลครับ 
กระผมก็ขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ขอบคุณท่านส.ท.ธนบัตร จักร์คํา ครับในเรื่องนี้กระผมก็มองว่าต่างคนหลายมุมมอง 
ประธานสภา มากๆครับแต่ก็นั้นละครับควรมีการประชาคมชี้แจงชาวบ้านว่าจะมีการปรับ

ค่าธรรมเนียม ก่อนจะออกกฎหมายหรืออกเทศบัญญัติครับ กระผมจะขอมติที่ประชุม
หากเห็นว่าระเบียบวาระนี้ควรชะลอไปก่อนเพื่อประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ตําบล โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ ชะลอการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่
หิน เรื่องเรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .......... ไปก่อน และให้
ด าเนินการออกประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมระดับต าบลก่อน และน ามติในที่
ประชุมประชาคมประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาในคราวต่อไป  จ านวน 
๑๑ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 -  เรื่องอ่ืนๆ  
นายสุธรรม  จ าปา - ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญทุกท่านที่มีเรื่องจะเสนอ หรือหารือในที่ประชุมครับ 
ประธานสภา  
นายธีรชัย  ศรีวิชัย -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ครับกระผมมีเรื่องอยากประชาสัมพันธ์นะครับ เกี่ยวกับกลุ่มลําไย

เครือข่ายตําบลไหล่หินนะครับว่าจะมีการประชุมวันพรุ่งนี้ ประมาณบ่ายสองครับ ณ 
หอประชุม ร.ร.บ้านแม่ฮวกครับ ให้ชาวบ้านบอกคนที่เข้าร่วมลําไยหมู่บ้านละ 5-10 
คน ครับจะทําการแยกกลุ่มจากใหม่พัฒนาจะทําเป็นกลุ่มแรกของไหล่หินด้วยครับ 
ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่สนใจนะครับ แจ้งไปยังชาวบ้านที่ปลูกลําไยนะครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ขอบคุณท่าน ส.ท. นายธีรชัย  ศรีวิชัยครับเชิญท่าน ส.ท.ธนบัตร  จักร์คํา  
ประธานสภา  
นายธนบัตร  จักรค า - ในระเบียบวาระอ่ืนๆนี้นะครับเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมจะขอกล่าวถึงเรื่องที่กระผมได้รับ

การร้องเรียนหลายๆเรื่องๆจากชาวบ้าน จึงอยากฝากสภาไปยังฝ่ายบริหารในเรื่องท่ี
เราประชุมไปครั้งที่แล้วครับว่ามรการเอาลุกรังไปลงถนนที่ชํารุดเป็นบ่อ ทางสมาชิก
สภาเขต 2 ได้นําช่างไปสํารวจเส้นทางที่ชํารุดครับ ในพ้ืนที่เขต 2 จากที่ปรึกษากับ
ช่างนะครับ เขต2หนัก มีถนนที่หนัก 2 เส้น ดูได้จากในไลน์ที่ส่งไปนะครับ มีหมู่บ้าน
ไหล่หินลงสู่ทุ่งหนองห้าครับ จํานวนลูกรังทีได้รับอาจจะไม่เพียงพอนะครับ เพราะ
อาจจะแก็ไขปัญหาได้ไม่ทั่วถึงครับ หากจะไปได้เนินการจริงๆคสรนําไปลงที่ๆเสียหาย
จริงๆครับจะได้ประหยัดงบประมาณครับ และอีกประเด็นหนึ่ง ถนนบ้านกิ่วอยากฝาก
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ให้แจ้งทางผู้รับจ้างนะครับว่าควรดําเนินการโครงการของเทศบาลให้เต็มที่ ทําให้มันดี
หน่อยครับ ไม่ใช่ว่าทําแล้วให้แล้วๆไปครับเสียดายงบประมาณครับ หากชาวบ้าน
ร้องเรียนทางเรานะครับจะเสียหาย ครับ อยากให้ช่วยกันดูครับแต่ละพ้ืนที่ครับ 

นางล าดวน จินา - ขอบคุณท่าน ธนบัตร  จักรคําครับเชิญท่าน ส.ท.ปฐมภพ  อภิวงค์ คะ 
รองประธานสภา 
นายปฐมภพ  อภิวงค์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติ กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผมมี

เรื่องท่ีจะปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างถนนการสร้างถนนในซอยหมู่บ้านกิ่วครับมีชาวบ้าน
มาร้องเรียนผมเก่ียวกับผู้รับเหมาได้ทํางานก่อสร้างไม่เรียบร้อยจึงอยากฝากท่าน
ประธานเรียนไปยังบริหารนะครับให้ผู้รับเหมานําดินลูกรังไปถุงให้เรียบร้อยกระผมนํา
รูปถ่ายเกี่ยวกับถนนที่ต้องแก็ไขลงในกลุ่ม ไลน์ แล้วสามารถเข้าไปดูได้เลยครับ
ขอบคุณครับ 

นางล าดวน  จินา - คะ ขอบคุณ ส.ท.ปฐมภพ ค่ะ เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
รองประธานสภา 
นายมงคล ช านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง 
รองนายกเทศมนตรี เกียรติ กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

งบประมาณการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 ตั้งงบประมาณ
ไว้สําหรับการแก็ไขปัญหาไว้ 80,000 บาทครับสรุปเกี่ยวกับการสํารวจลูกลังครั้ง
แรกนั้นในปีงบประมาณ 2566 สํารวจไป 15 สาย ใช้ลูกรัง 140 เที่ยว ที่กองช่าง
และ ส.ท. ออกไปสํารวจกันนะครับ เขต 2 มี 13 สายใช้ ลูกรังไปท้ังหมด 160 
เที่ยวรวมเป็น 300 เที่ยวใช้งบประมาณไป 120,000 บาทงบตั้งไว้ในปีงบประมาณ 
2566 ตั้งไว้เพียง 80 ,000 บาทครับผมได้ปรึกษากับผู้อํานวยการกองช่างว่าจะใช้
จนหมดงบเลย จะสรุปว่าได้ 200 เที่ยวแบ่งเขตที่หนึ่ง 100 เที่ยว เขตสองอีก 100
เนื่องจากปีงบประมาณใหม่เราไม่สามารถโอนงบประมาณส่วนไหนมาใช้ได้อยากให้
เข้าใจด้วยพึ่งเริ่มต้นปีงบประมาณซึ่งงบประมาณในปีเริ่มต้นก็ประมาณนี้ยังไม่เข้ามา
อยากแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและโปรดเข้าใจด้วยครับอยากให้ลงไปสํารวจ
ซ่อมแซมในส่วนที่มันเสียหายจริงๆครับอยากอยากให้ไปช่วยเหลือในส่วนที่หนักก่อน
ครับส่วนพื้นที่เสียหายเล็กน้อยให้ชะลอไปซักระยะหนึ่งประมาณมีนาเมษาโน่นจะได้
โอนงบส่วนอื่นที่ไม่ได้ใช้มาใช้ได้เนื่องจากเดี๋ยวนี้ตั้งไว้เพียง 80,000 บาทไม่สามารถ
โอนงบส่วนอื่นได้ครับในปีงบประมาณท่ีแล้วเสียไม่ถึง 80,000 นะครับแต่ใน
ปีงบประมาณนี้อาจจะเสียหายมากทางด้านบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอยากให้รอ
ไปสักประมาณมีนาเมษาครับ น่าจะมีเงินส่วนใดส่วนหนึ่งโอนมาแก็ไขในช่วงหน้าแล้ง
ครับฝากทุกท่านชี้แจงให้ชาวบ้านทราบด้วยครับทางบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่
งบประมาณท่ีตั้งไว้ค่อนข้างจํากัดครับอีกเรื่องเก่ียวกับถนนบ้านกิ่วกระผมจะนํากอง
ช่างเข้าไปสํารวจดูหากเป็นอย่างไรจะรีบแก็ไขครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเมื่อ
โครงการที่เกิดข้ึนในหมู่บ้านหรือในส่วนที่เราสามารถตรวจสอบได้ก็ขอให้ช่วยกันไปดู
ไปตรวจสอบความเรียบร้อยครับความถูกต้องครับหากไม่เรียบร้อยก็จะได้มาแจ้ง 
ช่วยกันแก็ไขครับสามารถเข้าไปแจ้งกองช่างและทางฝ่ายบริหารเพื่อหารือทางออก
ร่วมกันได้เลยนะครับไม่ต้องรอมาแจ้งในที่ประชุมนี้ก็ได้ครับมีอะไรด่วนสามารถแจ้ง
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ได้เลยเกี่ยวกับถนนหนทางจะได้แก็ไขปัญหาชาวบ้านได้ทันที  และอย่างเหมาะสม
ครับขอบคุณครับ 

นายสุธรรม จ าปา  - ขอบคุณ ท่ารองนายกมงคล ชํานาญการครับ ท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะบริหาร และท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และผู้อํานวยการกองทุกท่าน 

ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจง ข้อมูลที่กับผมส่งไปให้ทุกท่าน
ใน LINE จะมีเอกสารตัวหนึ่งเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 52558 เล่ม 526 หน้า 58 เป็น
โฉนดของนาย สวาท  จามรี จุดนี้มีชาวบ้าน หลายคนหมู่2 ที่มีไร่นาบริเวณทุ่ง แพะ
หนองห้า ชาวบ้าน ได้เข้าไปใช้ พ้ืนที่ ของนายสวาท จามรี เพ่ือ เก็บเก่ียว ปัจจุบันนี้
เจ้าของที่ได้รื้อ ป่าในพ้ืนที่ และทําการล้อมรั้ว เรียบร้อยแล้ว สร้างพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
ถนนเก่าท่ีเคยเป็นถนนตัดผ่านที่ของนายสวาท จามรี ปัจจุบันนี้ถนนของเดิม ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่เจ้าของที่ดินเขาอนุญาตให้ผ่านแล้ว ปัจจุบันมีการใช้เส้นทาง เพ่ือเข้าใช้พ้ืนที่ 
รถขนข้าว ระยะทางดังกล่าวประมาณ 400 เมตร กระผม อยากจะขอความ
อนุเคราะห์ไปยังฝ่ายบริหารช่วยสนับสนุนงบประมาณในการทําถนนจุดนี้เพ่ิมเติมและ
ในโอกาสหน้าอยากจะขอให้เทศบาลทําถนน เพ่ือลงทุ่งนา ขออนุญาตชี้แจงภาพรวม
ของเขต2 ในเบื้องต้นผมแจ้งไปว่าจุด ดังกล่าวคาดการณ์ว่า ใช้ดินประมาณ35เที่ยว
ครับ และมีจุดที่หนักกว่าจุดนี้อีกครับกระผมส่งรูปไปทางไลน์กลุ่มแล้ว เป็นจุดที่
บริหารได้กําชับมา ที่ อบต. ใหม่พัฒนา ได้ทําเรื่องขอมาว่า ให้ทางเทศบาลเราไป
จัดการพ้ืนที่ตรงฟาร์มไก่ในเขตพ้ืนที่บ้าน มะกอก-นาบัวซึ่งถนนเส้นนั้นชํารุดค่อนข้าง
เยอะมียังต่ําไม่น้อยกว่า 20 เที่ยว  มีพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นเขตป่าสงวนซึ่ง เราไม่สมารถ
ลงงบประมาณได้ โดยเฉพาะบริเวณฟาร์มหมู (ไร่ทดลอง)ครั้งที่ผ่านมาที่ลงลูกรังไม่ได้
คุณภาพบริเวณดังกล่าวจึงจะต้องใช้ลูกรังเพิ่มเติม อีกประมาณ 15 เที่ยวและบริเวณ
ส่วนอื่นอีกรวม ๆ กัน เช่น บริ เวณบ้านกิ่วบริเวณบ้านไหล่หินหมู่ที่ 2  ทั้งถนนที่ จะลง
ทุ่งบางส่วนครับและพ้ืนที่บริเวณอ่ืนๆอีกรวมประมาณ 15 เที่ยวบ้านกิ่ว บริเวณรอบ
หมู่บ้านประมาณ 15 เที่ยวทั้งหมดนี้ยังไม่รวมเส้นทางสายทุ่งนาน้อย  ที่เสียหายหนัก
มากน่าจะประมาณ 30 เที่ยวเข้าใจนะครับว่าทางฝ่ายบริหารมีงบประมาณท่ีจํากัด
แต่อยากจะขอให้พิจารณาเพิ่มเติมให้เขต2เป็นพิเศษนะครับเพราะท่ีผ่าน ๆ มาปีที่
แล้วทางเขต1มีการชํารุดมากกว่า สภาและ สท.เขต2 ก็ได้อนุมัติให้ แต่ในปีนี้เขตสอง
ชํารุดมากกว่าก็อยากจะขอให้บริหารจัดแจงงบมา เพ่ิมเติมให้  และอีกเรื่องครับ
เกี่ยวกับเรื่องตัดหญ้าของเขต2ทางกองช่างได้แจ้งมาว่าพ้ืนที่การตัดหญ้าของเขต 2 
ระยะทาง 10 กิโลในเบื้องต้นกระผมก็ไม่แน่ใจว่ากองช่างใช้อะไรคํานวณถึงมองว่า  
เขต 2 ไดร้ะยะทาง 10 กิโลกระผมอยากให้ มีการ คํานวณใหม่ได้ไหมเพราะในความ
เป็นจริง มากกว่า 10 กิโลล่าสุดทางผู้ใหญ่เกรียงไกร  ให้ความร่วมมือมาและพูดคุย
กับชาวบ้านที่มีรถไถให้ช่วยไปไถเขตนอกพ้ืนที่ แต่มีเง่ือนไขของงบประมาณการตัด
หญ้าของเขต 2 ไปซื้อเครื่องดื่มหรืออาหารเพราะพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่เขตป่า
สงวนไม่สามารถใช้งบได้อยากฝาก สอบถามด้วยและอยากทราบว่าพ้ืนที่ดังกล่าว
สอบถามว่าไม่อยู่ระยะทาง 10 กิโล และทําไมต้องมาบวก 10 กิโลนี้ ด้วยครับขอจบ
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การอธิบายเพียงเท่านี้ครับ และถ้าอนุมัติรบกวนจัดงบประมาณเพ่ิมเติมเพราะพ้ืนที่
ดังกล่าวไม่ได้อยู่รวมในระยะทาง 10 กิโลเมตรที่กําหนดให้ เขต 2 ครับขอบคณุครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ ส.ท.สุเชาวน์  เชียงพรหม ครับ เชิญท่านส.ท.ประดิษฐ์ครับ 
ประธานสภา  
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติ กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอ

เพ่ิมเติมเรื่องการตัดหญ้าครับ เรื่องถนนกระผมจะไม่กล่าวถึงเพราะท่าน ส.ท.สุเชาวน์
ได้ชี้แจงไปแล้ว ครับ ครับเรื่องตัดหญ้าทางผู้ใหญ่ มีความจําเป็นที่จําทําทางสัญจรเพื่อ
การเกษตรของบ้านมะกอกตั้งแต่สี่แยกทุ่งนาน้อยจนถึงสามแยกแม่เถาประมาณสามสี่
กิโลผู้ใหญ่บ้านมะกอกแจ้งว่าจะขอรถไถท่ีผ่านเส้นทางนั้นประมาณ 10 ถึง 20 คัน 
แต่ขาดการสนับสนุนเรื่องค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มช่วงเที่ยงก็อาจจะมีอาหารท่าน
นายกได้สนับสนุนเงินส่วนตัวไปครับปีนี้จะขอแบ่งจากงบการตัดหญ้าไปบางทีก็
อาจจะไม่คุ้มครับทางผู้ใหญ่ก็เห็นใจทางชาวบ้าน ก็ต้องช่วยกันไปเพราะบางทีค่า
น้ํามันก็ไม่ได้คุ้มครับและรถเวลาสวนทางกันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับและถนนที่
เคยน้ําซอสดินทรุดจะเอารถไถเข้าไปปรับก็ไม่ได้อย่างที่ผู้บริหารได้ไปดูครับเนื่องด้วย
งบประมาณมีความจํากัดและผมอยากปรึกษาทางสภาว่าเราจะมีทางออกแก็ไข
ช่วยเหลือกันอย่างไรทางผู้ใหญ่ ม.4 ก็มีความจําเป็นครับ  แต่งบประมาณเราก็มีความ
จํากัดครับ และรายจ่ายอีกหลากหลายก็ค่อนข้างเยอะกระผมก็เข้าใจครับ ตอนไถอยู่
บ้านมะกอกเขาไม่รับค่าแรงค่าน้ํามันอะไรเลยครับ ขอแค่มีค่าอาหารให้ครับ อยาก
ฝากให้ช่วยพิจารณากันด้วยครับ จริงๆแล้วเขตป่าเป็นที่ สปก ยังเสียภาษีอยู่กระผมก็
ไม่ทราบว่างบไม่สามารถใช้เขตบริเวณนั้นได้ครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ ส.ท.ประดิษฐ์ ครับ เชิญท่านส.ท.ชาญยุทธ ครับ 
ประธานสภา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง  
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติ กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สําหรับ

เรื่องถนนหนทางนะครับ มีถนนบางเส้นที่ยังไม่ได้รับการแก็ไขครับ ผ่านมาหลายสิบปี
แล้ว คือถนนสายจากสี่แยกหนองฮองแฮง-อ่างเก็บน้ําแม่เหิน ถนนสายรถไฟเก่าครับ 
เมื่อ รพช. ไปสร้างถนนแม่เถาแม่เหินแม่ฮวกและมะกอกครับ จากนั้นก็ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงครับอยากทราบว่าถนนเส้นนี้มีปัญหาอะไรเทศบาลเราถึงปรับปรุงซ่อมแซม
ไม่ได้ครับ เป้นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนฝากบริหารช่วย ประสานงานด้วย
ครับ ถนนอีกเส้นคือกระผมเคยปรึกษากับรองนายกมงคล ถนนสามแยกหน้าป่าข้า
เก่าถึงหนองฮองแฮง อดีตเป็นทางล้อเกวียน ปัจจุบันนี้ไม่มีใครผ่านใช้ทางสายแม่เหิน
ไม่ได้ใช้เส้นนี้ครับ อยากให้คณะผู้บิหารช่วยลงไปดูและปรับปรุงถนนสายป่าช้าเก่าถึง
ถนนสายรถไฟเก่าจากถนนไปอีกสามร้อยเมตรซ้ายมือเป็นสามแยก ฝากบริหาร
ปรับปรุงด้วยครับขอบคุณครับ  

นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ ส.ท.ชาญยุทธครับ เชิญท่าน  ผู้อํานวยการกองช่างครับ 
ประธานสภา  
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นายเจริญ  โสพันธ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง 
ผู้อ านวยการกองช่าง เกียรติ กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับประเด็นที่

อยากชี้แจงเพิ่มเติมครับเรื่องงบประมารการดําเนินการลูกรังต้นปีงบประมาณเคยแจ้ง
กับสภาว่าขอให้ตั้งงบไว้เยอะๆในช่วงต้นงบประมาณปรากฎว่าก็ตั้งไว้น้อยเหมือนเดิม  
หากตั้งงบประมาณไว้น้อยก็ต้องรอไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่ ตั้งงบประมาณ 3-4 
แสน เปิดไตรมาสนี้ งานของกองช่างครับ เพราะงบป้องกันไม่สามารถใช้งบได้ก็ต้องใช้
งบประมาณของกองช่าง อยากแจ้งท่ีสภานะครับงบตรงนี้แจ้งไว้ก่อนจะได้ดําเนินการ
ตามเป้าหมายครับ อยากเรียนให้ทราบด้วยครับถนนบางสายนั้นไม่สามารถ
ดําเนินการได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่า ถนนเป็นเขตป่าครับ หากเราดําเนินการและถูก
จับขึ้นมาไม่คุ้มค่าแก่ผู้รับจ้างที่จะเข้าไปดําเนินการครับ หากแบบเปิดกว้างโล่งเลยก็
จะเกิดตความเสี่ยงครับ ถนนที่ท่าน ส.ท.ชาญยุทธกล่าวมานั้นคืออยู่ในเขตป่า 484 
ครับ ทําให้การพัฒนาเป็นไปได้ยากข้ึนครับ ตั้งแต่บ้านหมู่ที่หกข้ึนไปจนถึงบ้านแม่ฮว
กครับ บ้านมะกอก 80% อยู่ใน 2484 ในส่วนที่ท่านนายกนําเสนอ ของทางหลวง
บริเวณวัดม่อนนาบัวก็เป็นเขต 2484 ในหมู่บ้านก็ด้วยครับหากซ่อมบํารุงไม่สามารถ
เปิดงานโล่งได้ต้องไปขออนุญาตป่าไม้ จึงอยากเรียนสภาว่าการขออนุญาตป่าไม้นั้น
ทางป่าไม้คิดหัวไร่ไร่ละ 13,000 บาท เป็นค่าปลูกป่าคืนครับ หากถนนกว้าง 4 
เมตรยาว 500 เมตรอยู่ที่ประมาณสองไร่กว่าก็ต้องจ่ายเงินประมาณ 30,000 กว่า
บาทในการขออนุญาตป่าไม้และงบประมาณต้องมั่นใจด้วยว่างบประมาณต้องได้อย่าง
ที่ท่าน ส.ท. อยากจะของบประมาณถนนเส้น 2484 สมมตินะครับยกตัวอย่างครับ
เท่ากับว่าปี 67  ทางสภาเห็นด้วยว่าจะดําเนินการทําทําถนนเส้นนี้ หรือตั้ง
งบประมาณไว้ประมาณ 300 ,000 ถึง 400 ,000 บาทหากผ่านสภาแล้วเรียบร้อย
ทางเทศบาลจะได้ดําเนินการขออนุญาตมันเท่ากับว่ามีเงินตามเป้าหมายหากขอ
อนุญาตก่อนโดยไม่มีงบประมาณมาเหมือนกันขออนุญาตทิ้งไว้เฉยเฉยและ
งบประมาณจะลงเมื่อไหร่ไม่รู้ ครับขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ ผู้อํานวยการกองช่าง  ครับ เรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ  
ประธานสภา 
นายมงคล  ข านาญการ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อํานวยการ  
รองนายกเทศมนตรี กองทุกกอง กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับหากว่า

กันด้วยเรื่องงบประมาณกับผมว่าเส้นถนนเส้นแพะหนองห้าให้ทําได้ก่อนส่วนถนนเส้น
นั้นในอนาคตข้างหน้าค่อยทําเป็นโครงการถนนต้องให้ของช่างประมาณ
การงบประมาณปีต่อไปตอนนี้ใช้วิธีแก็ปัญหาให้ชาวบ้านได้ผลผลิตทางการเกษตรหรือ
ข้าวครับด้วยความที่งบประมาณมีจํากัดและเราก็ไม่รู้ว่าจะดึงส่วนไหนมาได้เพ่ิมเติม
อีกไหมเพราะมีงบประมาณเพียง 80,000 บาทและปัจจุบันยังไม่สามารถโอนงบ
อะไรได้ เพราะอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณครับปีงบประมาณหน้าอาจตั้งงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนเพื่อแก็ไขปัญหาถนนดังกล่าวครับในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ในปีนี้
เนื่องจากฝนตกค่อนข้างมากก็เลยทําให้เกิดปัญหามีความเสียหายเยอะก็อยากให้
ดําเนินการแก็ไขในส่วนที่เป็นปัญหามากก่อน ให้ทันช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวบ้าน
ในตําบลครับส่วนถนนอื่นๆท่ีต้องการแก็ไขไว้ทําเป็นโครงการถนนในปีงบประมาณ
ต่อไปครับส่วนเรื่องตัดหญ้าครับทางท่านผู้ใหญ่ ม.4 และ สมาชิกสภา ได้มาแจ้ง
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กระผมและกระผมได้ประสานไปทางกองช่าง ให้ หมู่บ้าน ดําเนินการเลยระยะทาง
เท่าไหร่ให้งบประมาณไปดําเนินการไป แต่ไม่ทราบว่าไปตกลงกันอย่างไรนะครับแต่
ครั้งก่อนคุยกันประมาณนี้ส่วนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 5 ให้ปรึกษาหารือกันนะครับ 
และประสานงานทางกองช่างนะครับเพราะกองช่างเป็นผู้ประมาณการส่วนถนน
เส้นทางไปอ่างแม่เหิน ในส่วนตรงนี้จะติดป่าและข้ึนกับ อบจ. ครับ 
ติดอยู่ที่การขออนุญาต 2484 กับป่าไม้เพราะปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อน
สามารถเข้าดําเนินการได้เลยปัจจุบันต้องขออนุญาตก่อนตามระเบียบเขาครับและ
เกี่ยวกับทีบ่อขยะนะครับมี นส 3 เดิมขอเปลี่ยนเป็นโฉนดยังมีปัญหาตรวจสอบ นส 
3 อีกก ระผมเข้าไปประสานงานกับป่าไม้หลายรอบมากเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ และ
เปลี่ยนจาก นส 3 เป็นโฉนด ทางบ่อขยะเปลี่ยนยังไม่ได้ รอทางจังหวัดตั้งกรรมการ
ตรวจสอบเพราะอยู่ในเขตป่า 2484ไม่สามารถดําเนินการได้เลยบริหารจัดการงาน
ได้ยากข้ึนและส่วนสะพานแม่ยาวก็ยังต้องจ่ายเงินขออนุญาตใช้งบประมาณในการขอ
ใบอนุญาตปัจจุบันเป็นระเบียบกฎใหม่ ขอใบ อนุญาตพร้อมพอได้รับแล้วงบประมาณ
ก็ตกไป ต้องดําเนินการของบประมาณอีกดีท่ีงบประมาณภัยแล้งผ่าน 2 ถือว่าโชคดี
สําหรับตําบลเราครับครับขอบคุณครับ 

นายธนบัตร  จักรค า - ครับกระผมขอพูดถึงเรื่องตัดหญ้า ในงบประมาณของเขตท่ี 2 เท่าเดิมกับหาด  
สมาชิกสภาเทศบาล ระยะทางน้อยลงกว่านี้งบประมาณก็ควรจะลดลงครับ ทําเท่าเดิมปีงบประมาณแล้ว

ทําเท่านี้ปีนี้เพิ่มก็ต้องเพ่ิมใหม่เพราะงบตรงนี้สามารถขอเพ่ิมได้ ที่กําลังจะดําเนินการ
คือตัดหญ้าบริเวณหมู่บ้านทางลงทุ่งนาไม่ใช่ทางป่า ครับ งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
ตรงนี้เป็นงบจ้างเหมาบริการ สามารุขอเพ่ิมงบได้จึงอยากฝากไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ส.ท.ธนบัตร  จักรคํา ครับ เรียนเชิญ ผู้อํานวยการกองช่างครับ  
ประธานสภา 
นายเจริญ  โสพันธ์ - ครับ กระผมเห็นว่าสมาชิกหลายท่ายังมีข้อคําถามเรื่องเส้นทางในการตัดหญ้าและ 
ผู้อ านวยการกองช่าง งบประมาณกระผมทราบว่าเรื่องระยะทางงบประมาณทางนายช่างโยธา ช่างกรุง             

ดําเนินการสํารวจระยะทางและประมาณการงบประมาณไว้ใช่ไหมครับ กระผมจะลง
ตรวจงานตามเส้นสีแดงตามเส้นทางที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้นะครับ หากท่านจะลงไปดุ
ให้ประสานทางช่างกรุงนะครับ ดูตามเส้นสีแดงนะครับตามระยะทางที่กําหนดไว้ คง
เส้นทางตามเดิมเพ่ิมเติมเมื่อปีที่แล้วครับ กระผมสังเกตแต่ละเขตทําไมดูระยะทาง
มากน้อยไม่เท่ากันครับเพราะเป็นการสํารวจพื้นที่แต่ละหมู่บ้านมาและมารวมเป็นเขต
ครับ ไม่ได้แบ่งเป็นหมู่บ้านละกิโลเท่าๆกันนะครับ ให้ดูตามแผนที่นี้และดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดครับ เพราะเก่ียวกับการตรวจงาน การจ้างเหมาบริการนี้มี
คณะกรรมการอยู่ครับ ไม่ได้ทําแล้วทําเลยดินลูกรังก็เช่นกัน ครับขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ผู้อํานวยการกองช่าง ครับ เรียนเชิญส.ท.ปาลิดา ครับ  
ประธานสภา  
นางปาลิดา  จ าปา - เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะเรื่องดิน ลูกรังทางช่างกรุงได้เข้าไปสํารวจพื้นที่แล้ว

และได้แจ้งว่าเขตที่ 2 มีปัญหาเยอะกว่าเขตที่ 1 คะดิฉันเป็นสมาชิกสภาเขตท่ี 2 จึง
แปลกใจมากว่าทําไมปีงบประมาณนี้ การแบ่งดินลูกรังถึงได้เท่ากัน ทั้งท่ีเขต 2 มี
ปัญหาเยอะกว่าค่ะ และเรื่องการจ้างเรื่องตัดหญ้าที่ทางผู้ใหญ่ หมุ่ที่ 4 ได้ขอให้ช่วย
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เรื่องค่าอาหาร และทางผู้ใหญ่จะใช้รถไถเข้าช่วยในการตัดหญ้าเคยตกลงกันไว้ว่าจะ
ใช้งบตัดหญ้า อย่างท่ี ส.ท.เขต2 ท่านอ่ืนกล่าวมาก็ถูกนะคะว่าเพราะเราแบ่งงบไป
ตรงนั้นก็จะหาย แต่ที่มาแจ้งในที่ประชุมนี้เพราะอยากหาแนวทางร่วมกันกับบริหาร
นะคะว่าเราจะทําอย่างไรกันต่อ ช่วยสมทบงบประมาณเพ่ือเป็นส่วนในค่าอาหารได้
ไหม ค่ะ 

นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ส.ท.ปาลิดา ครับ เรียนเชิญ ส.ท. สุเชาวน์ ครับ  
ประธานสภา 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะบริหาร และท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกผูท้รงเกียรต ิกํานนัผูใ้หญบ่า้นทุกหมูบ่า้น และผูอํ้านวยการกองทุกท่าน 

ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องตัดหญ้าและเรื่องดินลูกรังครับ ประผม
อยากชี้แจงนะครับว่าอยากให้เน้นย้ําและอยากของบประมาณเพ่ิมให้เขต 2 ไม่ใช่ลด
งบประมาณ บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ดินทรายมุกครับ หากฝนตกดินตรงนี้จะทรุดตัวลง
ทันที พ้ืนที่ดังกล่าวจะใช้ดินลูกรังประมาณ 35 เที่ยวถือว่าน้อยไปด้วยซ้ําครับ กับ
ระยะทาง 400 เมตร กระผมมองว่าแผนดังกล่าวเป็นการใช้ลูกรังท่ีประหยัดที่สุดแล้ว
ครับ กระผมจึงอยากชี้แจงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธรรม  จ าปา - ครับขอขอบคุณ ส.ท.สุเชาวน์ ครับ เรียนเชิญ ส.ท. ชาญยุทธ ครับ  
ประธานสภา 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - ครับ ถนนที่กระผมกล่าวถึงไปเมื่อกี้ตามที่ผู้อํานวยการกองช่างได้ชี้แจงเรื่องถนน 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่กระผมกล่าวถึงเป็นถนนเขตป่า 2484 กระผมเข้าใจครับ จึงอยากฝากบริหารหา

งบประมาณเพ่ือมาดําเนินการในอนาคตต่อไปด้วยครับ และถนนอีกเส้นที่เป้นการ
ดูแลของ อบจ จึงอยากให้เร่งงประสานงานไปทาง อบจ ให้ช่วยจัดการด้วยครับ 
สําหรับเขตป่า 2484 จะดําเนินการโครงการต้องไปจ่ายเงินค่าปลูกป่าทดแทนใช่ไหม
ครับกระผมก็ทราบครับ กระผมว่าขอให้นําปัญหานี้ฝากทาง หลายฝ่ายไว้ขอบคุณ
ครับ 

นายสุธรรม  จ าปา  - ครับขอขอบคุณ ส.ท.ชาญยุทธ ไชยานนท์ครับหากไม่มีอะไรแล้วกระผมขอปิดการ 
ประธานสภา   ประชุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
  
 
ปิดประชุม    เวลา  12.20 น.  

 
(ลงชื่อ)   ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายสง่า  แก้วมารัตน์)  
            เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลไหล่หนิ  
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วันที่ 23  ธันวาคม  2565 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2565  ซึ่งมีจํานวน 27 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 8 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธนบัตร    จักร์คํา)   
     

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์)  
 

(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุเชาวน์  เชียงพรหม)  
 

 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์)  
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย)  
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ)  
 

(ลงชื่อ)   กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายธีรชัย   ศรีวิชัย)  
 
 

สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก็ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุธรรม  จําปา)  
         ประธานสภาเทศบาลตาํบลไหล่หนิ 
 


